

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ภัยแล้งออกฤทธิ์ เศรษฐกิจภาคเกษตรหดตัวเหลือ ๑.๕ %
๒. ประกันภัยข้าวนาปีต่ำกว่าเป้า สศก.แนะเร่งชี้แจงขานาเข้าใจข้อดี
๓. โขลกข่าวตำทุกซ์
๔. กระทรวงเกษตรฯปลื้มผลงานสร้างรายได้บรรเทาภัยแล้ง
สร้างรายได้ชุมชน-กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๕. เปิดเอกชนผลิตข้าวถุง รัฐจ่ายส่วนต่าง ๕ บาท
๖. เกษะติดปัญหาข้าว: ส่งออกข้าวพุ่งสูงสุด
๗. ฉัตรชัยถกผู้ส่งออก - โรงสี
๘. หนองคายนำร่องส่งยางทางรถไฟ
๙. สมาคมโรงน้ำตาล ผนึกความร่วมมือเจรจาลงทุนอินโด
๑๐. แนะรัฐออกมาตรการจูงใจปลูกพืชใช้น้ำน้อย
๑๑. ๖.ก.ส.เปิดรับประกันภัยข้าวนาปี
๑๒. สกจ.ตรึงบูรณาการกำลังทหาร ตรวจสอบสภาพสต็อกยางพารา
๑๓. ๒ สหกรณ์ลำพูน ร่วมแชร์ความรู้ติดตามหนี้ค้าง

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์

แนวหน้า

ไทยรัฐ

มติชน

โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์

เดลินิวส์

มติชน

ทันหุ้น

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

สยามรัฐ

สยามรัฐ

ภัยแล้งออกฤทธิ์

เศรษฐกิจภาคเกษตรหดตัวเหลือ 1.5%

สิทธิณี ห่วงนาถ

สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรของไทย อยู่ในภาวะที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าภัยแล้งกระทบจีดีพีเกษตรหดตัวเหลือ 1.5% จากที่คาดทั้งปีจะโต 2.5-3% เผย ชาวปีนี้น่าจะได้ราคาดีไม่ต่ำกว่า 8,500 บาท/ตัน เหตุทั่วโลกแล้ง

เลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ปรับลดประมาณการการขยายตัวผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร ในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 1.4% จากประมาณการเดิมในช่วงต้นปีที่คาดว่า การขยายตัวจะอยู่ที่ 2.5-3% โดยเป็นผลจาก อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ และภาวะเอลนีโญทำให้เกิดภัยแล้ง ซึ่ง คาดว่าจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวม ซึ่งคาดว่าผลผลิตข้าวจะ



ลดลงประมาณ 20% ผลไม้ภาคตะวันออกที่ คาดว่าผลผลิตจะลดลง 60% จากปีก่อน ส่วนลำไยในภาคเหนือลดลง 30% จากปีก่อน จำนวนเงินอยู่ที่ราคาและอัตราแลกเปลี่ยน

ผลผลิตข้าวของไทยในปีนี้ จากการ ลดการทำนาปรัง และการชะลอการปลูกข้าว เนื่องจากน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอและฝน ไม่ตกตามฤดูกาล คาดว่าจะทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลงประมาณ 5.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20% จากผลผลิตข้าวประมาณ 27-30 ล้านตันข้าวเปลือก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวที่ลดลงจะช่วยให้ราคาข้าวนาปี ในปีนี้ดีขึ้น คาดว่าข้าวขาว 5% จะมีราคา ไม่ต่ำกว่าตันละ 8,500 บาท ทั้งนี้ปริมาณข้าว นาปีของไทยคาดว่าจะลดลง 20%

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั่วโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดว่าในปี 2558 จะ ผลิตได้ประมาณ 487 ล้านตันข้าวสาร และ คาดว่าตั้งแต่ปี 2015-2020 ปริมาณผลผลิต ข้าวของโลกจะลดลงประมาณ 1 ใน 5 ของ ผลผลิตรวม จากภัยธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝน ที่ลดลง การลดพื้นที่ปลูกข้าว

นอกจากนั้น จากภัยแล้งในปีที่ผ่านมาต่อ เนื่องปี 2558 ส่งผลให้หลายประเทศผู้ผลิต ข้าวมีผลผลิตลดลง โดยประเทศอินเดียได้มีการงดการส่งออก และเวียดนามลดพื้นที่ ปลูกข้าวเพื่อไปปลูกพืชอื่น ในขณะที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย คาดว่า

ค่าเสียโอกาสเม็ดเงินหมุนเวียนของการปลูกข้าวนาปี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558

รายการ	ค่าเสียโอกาสการหมุนเวียนเม็ดเงิน (ล้านบาท)
ค่าแรงงาน	27,037.79
ค่าพันธุ์	6,937.71
ค่าปุ๋ย	9,089.60
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช	2,153.71
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,792.01
อื่น ๆ	12,161.11
รวมทั้งสิ้น	60,171.93

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณโดยศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

จะมีการนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน “เมื่อประกอบกับผลผลิตข้าวของไทยที่ ลดลง ก็คาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศ ดีขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวนาปีจะอยู่ที่ 8,500 บาท/ตัน อย่างไรก็ตามการลดพื้นที่นาปรังและ การชะลอการทำนาปีออกไปกระทบต่อ ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ ภาคเกษตรประมาณ 6 หมื่นล้านบาท”

ในขณะที่ด้านพืชสวน พบว่า ยางพารา ในปี 2558 คาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ที่ ประมาณ 60-67 บาท/กิโลกรัม โดยผลผลิต คาดว่าจะอยู่ที่ 4.1 ล้านตัน ซึ่งหากนโยบาย ทวงคืนผืนป่าสามารถทำได้เต็มที่ 6 แสนไร่ ก็คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางลด

ลงเหลือประมาณ 4 ล้านตัน ด้านผลไม้ปีนี้ เนื่องจากผลผลิตลดลง จากภัยแล้ง และการเข้ามาจับซื้อของเอกชน จีนไปส่งออกเองโดยตรง ทำให้มีปริมาณ ผลผลิตผลไม้ของไทยออกสู่ตลาดใน ประเทศน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลไม้ไทยเพิ่ม ขึ้นประมาณ 30-35 % เช่น ทุเรียน

สมศักดิ์ ปณิธยาชัย นายกสมาคมกุ่ม ไทย กล่าววว่า ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2553- 2557 กุ่มไทยลดลงอย่างมากจากการระบาด ของอีเอ็มเอส โดยปี 2553 มีผลผลิต ประมาณ 6.4 แสนตัน ในปี 2557 ลดลงเหลือ ประมาณ 2.3 แสนตันเท่านั้น หรือ ลดลงเกือบ 70% เมื่อไม่มีสินค้าส่งมอบให้

ลูกค้าต่างประเทศ จึงทำให้มูลค่าการส่งออก กุ้งไทยลดลงไปด้วย โดยในปี 2553 มีมูลค่า การส่งออก 100,948 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงเหลือ 63,444 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็คาดว่า การส่งออก ของไทยจะดีขึ้น ทั้งนี้คาดว่าปีนี้น่าจะได้กุ้ง ตามที่กรมประมงคาดคือ 3 แสนตัน

ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้มีปริมาณผลผลิตน่าจะ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะ มาตรการแก้ไขปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ ที่กรมประมง ดำเนินการเริ่มได้ผลอย่างน้อย 30% แล้ว และน่าจะได้ผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ และจะ ส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกกุ้งในปีนี้ด้วย โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า ปริมาณการส่งออกกุ้งไทยอยู่ที่ 31,845 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.64% จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนภาพรวมที่ดีขึ้น แม้ว่า มูลค่าการส่งออก 11,352 ล้านบาท ลดลง 9.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก เป็นไปตามราคากุ้งในตลาดโลกที่ตกต่ำใน ช่วงต้นปี

ชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการบริหาร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่ จาก ผลผลิตที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการห้องเย็น ในไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้ากุ้งของ ประเทศปรับตัวไม่ทันไปตามๆ กัน เพราะ ไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ได้ จนทำให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่น เพราะ สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ตามที่ตกลง จึงหันไป ซื้อประเทศอื่น เช่น เวียดนาม อินเดีย และ อินโดนีเซีย แทน ส่งผลให้ไทยหล่นจาก อันดับ 1 ลงมาที่อันดับ 5

สถานการณ์พืชเศรษฐกิจของไทยที่ เกี่ยวเนื่องกับประชากรส่วนใหญ่ของ ประเทศเป็นเรื่องที่ต้องติดตามด้านราคาเป็น พิเศษ ○

ประกันภัย'ข้าวนาปี'ต่ำกว่าเป้า

สศก.แนะเร่งชี้แจงขานาเข้าใจข้อดี

ดร.กฤษณ์ศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFCA) ได้วิเคราะห์การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง วาตภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว/อุทกภัย อัคคีภัย และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งแบ่งเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่ำมากที่สุด เสี่ยงต่ำมาก เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง โดยจัดเก็บเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 124.12 บาท ถึง 483.64 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 60-100 บาท ต่อไร่ และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 64.12 - 383.64 บาทต่อไร่ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยเอกชนซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ 7 บริษัท

สำหรับวงเงินความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 8 ประเภทแรก เกษตรกรจะได้รับ

ในอัตรา 1,111 บาท/ไร่ ส่วนภัยศัตรูพืชและโรคระบาดวงเงินความคุ้มครองจะอยู่ที่อัตรา 555 บาท/ไร่ ทั้งนี้ โครงการในปี 2558 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่ 1.5 ล้านไร่ แต่ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงมกราคมถึงปัจจุบัน มีการประกันภัยไปแล้วทุกพื้นที่ความเสี่ยง 295,050 ไร่ ค่าเบี้ยประกันภัยรวม 128 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัยที่รัฐบาลสมทบ 101 ล้านบาท เกษตรกรเข้าร่วม 31,787 รายที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 20% ของพื้นที่เป้าหมาย

ความจริงแล้วโครงการประกันภัยข้าวนาปีเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากการลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ภาวะภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นหากเกษตรกรทำประกันภัยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ แต่จากผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจต่ำกว่าเป้าหมายมาก ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และควรมีการบูรณาการ การประเมินพื้นที่เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและเป็นความคิดเห็นร่วมกัน

รวมถึงการขายประเภทของสินค้าเกษตรที่ทำประกันภัยเพิ่มขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ มูลค่าเบี้ยประกันโดยบริษัทประกันภัยดำเนินการ

นั้น จะต้องพิจารณาถึงเบี้ยประกันที่แท้จริงว่าควรอยู่ในระดับใด หากว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุดหนุน เพื่อให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๗ “บุญใจ” เข้าเวร
โหลกข้าว ประจำวัน
อังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘..... ■ โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี



โหลกข้าว ดำทุกข

๒๕๕๘/๕๙ รับประกันทั้งภัยแล้งและภัยโรคแมลงระบาด มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการแค่ ๓ หมื่นกว่าราย ห่างไกลจากเป้า ๑.๕ ล้านรายที่
รัฐบาลตั้งไว้ ดร.ภูมิตักดี วาศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
สศก. แจงสาเหตุ เกษตรกรไม่สนใจ ส่วนใหญ่มองว่าเบี้ยประกัน ๕๐-
๑๐๐ บาทต่อไร่ มันแพงไปเพราะเคยชินกับประชานิยม รอแบมือขอ
ให้รัฐบาลหักจ่ายแจกลูกศิว จนคิดอะไรเอง ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็น
เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต..... ■ แต่เป็น โชคดีของเกษตรกร
ที่คิดเองได้ เข้าร่วม โครงการ ภัยแล้งปีนี้เลยรับทรัพย์ ๒ เด้ง นอกจาก
ได้เงินค่าสินไหมประกันภัย ไร่ละ ๑,๑๒ บาทแล้ว ยังมีสิทธิจะได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐบาลอีกต่างหาก ตามเกณฑ์ช่วยเหลือภัยแล้งของทางการ
อีก ไร่ละ ๑,๑๓ บาท ส่วนพวกงอมืองอเท้ารอแต่รัฐบาลช่วย คอยนั่งลุ้น
กรรมจะอนุมัติช่วยเท่าไร ก็แล้วกัน..... ■ มองไกล ไปไกล ไม่รอใคร
กรมปศุสัตว์ ยุค น.สพ. อุตม์ หรินทรานนท์ นั่งแท่นเป็นจำฝูง เดินหน้า
จัดตั้ง หน่วยส่งเสริมสุขภาพโคนม ๓๕ ทีม ระดมนายสัตวแพทย์
ออกไปให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามสหกรณ์ต่างๆ มาตั้งแต่
ต้นปี ได้รับเสียงชมจากชาวบ้านเชิงแซ่เพราะความรู้เรื่องอาหารโคนม
เทคนิคการรีดนมและการดูแลสุขภาพโคนม ที่สัตวแพทย์บุกมาถึงฟาร์ม
ทำให้ได้น้ำนมเพิ่มขึ้น แบบที่เรียกป็นเพื่อนน้อยลง ถือเป็นครั้งแรกของ
วงการปศุสัตว์ไทย ที่มีนายสัตวแพทย์เข้ามาดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
กันขนาดนี้ แต่นี่เป็นแค่มาร่อง ก้าวต่อไปจะพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ประจำถาวร เพื่อจะได้เป็นไปตามกฎขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)
ที่จะให้ทุกประเทศมีนายสัตวแพทย์ทุกอำเภอ ต้องรีบทำไวๆเข้าไว้เพื่อ
สินค้าปศุสัตว์ไทยจะได้ไม่มีปัญหาฝรั่งเอามา
เป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้าเหมือนกรณี IUU.

บุญใจ

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้มผลงานสร้างรายได้บรรเทาแล้ง สร้างรายได้ชุมชน-กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากถือเป็นปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแทบทุกปี ซึ่งจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง พบว่า ปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ทั้งยังทำให้เกิดการว่างงานและขาดรายได้ ในระยะยาวยังทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรกรค่อนข้างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เร่งดำเนิน “โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงหน้าแล้ง และสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นายปิณฑท์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เร่งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเกษตรที่ชุมชนต้องการและเป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งทางโครงการจะสนับสนุนเงินทุนสำหรับประกอบกิจกรรมในช่วงหน้าแล้งตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท



ปิณฑท์ พิงบุญ ณ อยุธยา

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว

จากการดำเนินโครงการสร้างรายได้ฯ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายน 2558 ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยมีชุมชนเกษตรยื่นเสนอขอรับโครงการ จำนวน 3,044 ตำบล รวม 6,598 โครงการงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 3,004.51 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมที่ชุมชนเกษตรเสนอขอรับการสนับสนุนมี 4 ประเภท ได้แก่ การจัดการแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 3,331 โครงการ การผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน 636 โครงการ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2,370 โครงการ และการจัดการเพื่อ

ลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ มีเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 360,659 คน งานแรงงาน 5,409,880 แรง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 2.66 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

โครงการสร้างรายได้ฯ ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล (ศบคต.) เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเป็นตัวแทนของชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณและคำจ้างแรงงาน ซึ่งขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในโครงการสร้างรายได้ฯ เน้นให้ดำเนินการอย่างรัดกุม โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ การจ่ายเงินถึงชุมชนจะจ่ายผ่านระบบบัญชีเงินฝากของธนาคารทั้งหมด ส่วนงบประมาณการจ้างงานของแต่ละชุมชนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อ.ก.ส.ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้ด้วย

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเพิ่มเติมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.เชียงใหม่ที่ผ่านมามากด้วย โดยเสนอมาตรการจ้างชาวนาชุดลอกคลอง ซึ่งเคยมีมาตรการมาก่อนในฤดูขุดส่งน้ำเพาะปลูกข้าวนาปรัง 57/58 และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการสร้างรายได้เกษตรกร ตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่มีวงเงิน 3,052 ล้านบาท เพื่อสร้างโครงการและทำให้เกิดการจ้างงานเกิดขึ้น 50% ขณะที่โครงการสร้างรายได้เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปศึกษาความเหมาะสมหากนำโครงการดังกล่าวมาใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ประสบภัยแล้งในขณะนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นการสร้างงานในพื้นที่ ชดเชยรายได้จากนาข้าวที่สูญเสียไปทั้งหมดถือถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงหน้าแล้ง และเคียงข้างปัญหาของเกษตรกรชนิดเกาะติดอย่างใกล้ชิด



เปิดเอกชนผลิตข้าวถุง รัฐจ่ายส่วนต่าง 5 บาท

พิเศษ เปิดทางเอกชนทำข้าว
ถุง ราคา 33 บาทต่อถุง 2.5 ล้าน
ถุง รัฐจ่ายค่าปรับปรุงถุงละ 5 บาท
ที่ประชุมคณะทำงานข้าวถุง
ที่มี น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัด
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มี
มติเห็นชอบในแนวทางการทำข้าว
ถุงราคาถูกให้ประชาชน ในโครงการ
ธุรกิจเพื่อสังคม “โซเซียล บิซิเนส”
โดยรัฐจะให้ข้าวในสต็อกสัดส่วน
1 : 1.5-1.6 เป็นค่าตอบแทน เช่น
ค่าถุงและค่าปรับปรุงสภาพ หรือ
นำข้าวไปปรับปรุง 1 ตัน จะได้ข้าว
สต็อกรัฐ 1.5 ตัน
ข้าวถุงภายใต้โครงการนี้จะ
จำหน่ายถุงละ 2 กก. ราคาถุงละ

33 บาท ปริมาณรวม 5,000 ตัน
หรือ 2.5 ล้านถุง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
นี้จะมีกำไรถุงละ 5 บาท หรือรวม
12.5 ล้านบาท จากส่วนต่างราคา
ขายกิโลกรัมละ 16.50 บาท แต่
ราคาข้าวสารในท้องตลาดกิโลกรัม
ละ 11.50 บาท
ปัจจุบันราคาข้าวถุงในตลาด
ข้าวขาวถุงละ 5 กก. ราคา 70-90
บาท ขณะที่ต้นทุนราคาข้าวสารใน
ท้องตลาดเฉลี่ยถุงละ 60 บาท หาก
รวมค่าบริหารจัดการราคาจริงไม่
เกินกิโลกรัมละ 65 บาท เท่านั้น
หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13 บาท ข้าว
ถุงของรัฐบาลจะมีราคาถูกกว่าเฉลี่ย
20%

เกาะติดปัญหาข้าว

5 แยก ณ ระนอง

311

ส่งออกข้าวพุ่งสูงสุด

การส่งออกข้าวเดือน พ.ค. 2558 กลับมาทำสถิติสูงสุดในรอบปี มีปริมาณ 9.45 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เทียบกับเดือน พ.ค. 2557 ที่มีปริมาณการส่งออก 8.81 แสนตัน รวมมูลค่า 1.41 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นข้าวขาว 5.07 แสนตัน ข้าวเหนียว 2.11 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ 2.01 แสนตัน

ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวในเดือน พ.ค. มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี คาดว่าเกิดจากการส่งมอบข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนและฟิลิปปินส์ ที่ค้างการส่งมอบกันอยู่ ประกอบกับช่วงเดือน เม.ย. มีวันหยุดยาวทำให้ปริมาณการส่งออกจึงทะลักเข้ามาในเดือน พ.ค. โดยเป็นการส่งมอบข้าวจีทูจี 2 แสนกว่าตัน ที่เหลือเป็นการส่งออกข้าวในช่องทางปกติ 7 แสนตัน ปริมาณจึงยังไม่กระเตื้องเท่าไร

มีการคาดการณ์ว่า ในเดือน มิ.ย. การส่งออกข้าวไทยจะมีปริมาณ 8 แสนตัน ลดต่ำกว่าเดือน พ.ค. เนื่องจากไทยส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ครบหมดแล้ว เหลือแต่ส่งมอบให้จีน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่จีนส่งมาว่าจะขนข้าวได้มากแค่ไหน จึงยังประเมินว่าการส่งออกข้าวในปีนี้น่าจะได้ 9-10 ล้านตัน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยลบจากภัยแล้งด้วยว่าจะรุนแรงแค่ไหน หากลูกกลามจะทำให้มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามาก จึงต้องรอการประเมินในอีก 1-2 เดือนนี้

ส่วนกรณี **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รว.พาณิชย์ เตรียมเรียกผู้ส่งออกข้าวและผู้ประกอบการโรงสีมาหารือเพื่อผลักดันราคาข้าว หลังเกิดกระแสการทุบราคาข้าวในช่วงก่อนการประมูลข้าวนั้น ชูเกียรติ มองว่า การทุบราคาข้าวในตลาดเพื่อหวังซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลในราคาถูกลงนั้น เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากรัฐบาลมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพรซ์) ในการเปิดประมูลข้าวแต่ละคลัง หากตัวรัฐบาลก็ไม่อนุมัติขายโอกาสในการร่วมมือกันทุบราคาจึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำในช่วงการเปิดประมูลเป็นผลทางจิตวิทยามากกว่า เนื่องจากรัฐบาลระบายสต็อกข้าวออกมา ทำให้ผู้ประกอบการเกรงว่าราคาข้าวในตลาดจะตกต่ำ จึงเร่งขายข้าวที่ถืออยู่ในมือออกมา ราคาข้าวในตลาดจึงปรับตัวลดลงมา แต่พอหลังจากประมูลราคา ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด และเชื่อว่าประมูลข้าวรอบล่าสุด 1.4 ล้านตัน ในวันที่ 6-7 ก.ค. นี้ ราคาไม่น่าจะปรับลดลงมา

ฉัตรชัยถูกผู้ส่งออก-โรงสี

- หาไอ้โหม่งทุบราคาข้าวร่วง
- หลุดท่า 8 พันสวนภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญผู้ประกอบการส่งออกข้าวและผู้ประกอบการโรงสีข้าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวมาหารือ เพื่อหาสาเหตุที่ราคาข้าวมีความเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา โดยพบว่าราคาข้าวในช่วง มิ.ย. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนต่ำกว่าต้นทุน 8,000 บาท ทั้งที่สัญญาณผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้งในหลายประเทศเริ่มปรากฏชัดเจน

“ถ้ามีข้อมูลชี้ชัดเจนว่ามีความพยายามสร้างความเคลื่อนไหวให้ราคาข้าวเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการกระทำของใครฝ่ายไหนผมจะจัดการทันที แต่ต้องเรียกมาคุยกันก่อนว่าตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้มีความผิดปกติเกิดขึ้น”

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าทิศทางราคาข้าวน่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากปัญหาภัยแล้งแต่

ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าความเสียหายจะเป็นเท่าใดและจะมีผลต่อราคาข้าวอย่างไร แม้ขณะนี้ข้าวเปลือกส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในมือชาวนาแล้วแต่การที่ราคาข้าวเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างผิดปกติจนไม่สามารถอธิบายได้ก็น่าเป็นห่วงว่าอาจมีผลต่อการวางแผนการค้าในอนาคตได้

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามทุบราคาข้าวลงเพื่อเข้าไปร่วมประมูลซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลได้ในราคาต่ำกว่าก่อนจะเริ่มผลักดันราคาเพิ่มขึ้นหลังการประมูลเนื่องจากราคาข้าวสารช่วงก่อนวันที่ 16 มิ.ย. เฉลี่ยที่ต้นทุน 11,000 บาท ซึ่งเป็นวันเปิดระบายข้าวสต็อกรัฐบาล แต่หลังจากนั้นช่วงวันที่ 17-19 มิ.ย. เพียง 3 วันราคาข้าวสารปรับเพิ่มขึ้นไปต้นละ 500 บาท อยู่ที่ 11,500 บาท ซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้เป็นห่วงการประมูลครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน



พล.อ. นิตยชัย สาริกัลยะ

อีก 1.4 ล้านตัน ในอีกสัปดาห์ข้างหน้า จะเกิดภาวะการณ์ทุบราคาตลาดอีกครั้ง ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวไม่ได้ขยับขึ้นเป็นเพราะทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีข้าวเหลือในสต็อกของรัฐบาลมากกว่า 15 ล้านตัน ที่ยังไม่มีการระบายออกมา ทำให้ผู้ส่งออกข้าวหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวไม่เร่งรีบในการซื้อข้าวมาตุนไว้ แต่คาดว่าจะไม่ลดลงต่ำไปมากกว่านี้แล้ว โดยขณะนี้ราคาข้าว

ขาว 5% อยู่ที่ตันละ 11,500-11,800 บาท เพราะหลายประเทศยังแสดงความต้องการข้าวไทยอยู่ต่อเนื่อง และหากขบวนการไม่สามารถปลูกข้าวได้ตามปกติ ราคาข้าวก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นอีก รวมทั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้าหากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และประเทศคู่แข่งอื่น ๆ เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนัก เชื่อว่าราคาข้าวไทยก็จะขยับเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

นายเจริญ กล่าวอีกว่าการที่รัฐบาลวางแผนจะระบายข้าวออกไปในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากไม่ระบายก็จะเป็นภาระในการ

จัดเก็บต่อไปอีกนาน รวมทั้งข้าวก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งจะทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะอย่าลืมว่าข้าวกว่า 15 ล้านตันที่เหลือ นั้นใช้เวลาในการส่งออกไม่ต่ำกว่า 2 ปีกว่าจะหมด

นายมานัส นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำทำให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง แจ้งความต้องการที่จะปิดกิจการ เพราะแบกภาระการขาดทุนไม่ได้ และธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ด้วย โดยอ้างว่า ธุรกิจโรงสีมีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถชำระหนี้ได้ จนกลายเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) หลังจากที่ผ่านม โรงสีได้ซื้อข้าวเข้ามาเก็บไว้ในสต็อกเป็นปริมาณมาก จนขาดทุนสต็อก จากการที่ราคาข้าวปรับลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าว ผู้ประกอบการโรงสีหลายแห่งใช้เงินเพื่อขยายกิจการ เช่น สร้างโกดังเพื่อรองรับปริมาณข้าวของรัฐบาลที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ และราคาข้าวตกต่ำก็ยิ่งทำให้ขาดสภาพคล่อง

“สถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้น 15% ราคาตันละ 7,500-7,700 บาท ลดลงจากต้นปีที่ตันละ 8,000-8,500 บาท ขณะที่ชาวนาขายได้ตันละ 6,500-7,000 บาท เพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และแม้ว่าภาครัฐจะขอให้ชาวนาเลื่อนการปลูกข้าวหน้าปี แต่เศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทำให้ชาวนายังคงปลูกตามเดิม”.

หนองคายนำร่องส่งยางทางรถไฟ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่สถานีรถไฟหนองคาย นายสิน ซึ่ง หย่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวางเซินกรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมด้วย น.ส.ณัฐวิ ทงรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท 888 อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส แอนด์ รีไค์ จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ริช จำกัด ได้ตรวจสอบการนำตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นขบวนรถไฟ หัวลาก ยู 20 ขบวน 5102 หัวจักรใหม่ใช้ขนส่งสินค้าทางรางจากสถานีรถไฟหนองคายถึงสถานีรถไฟแหลมฉบัง

นายสิน ซึ่ง หย่ง กล่าวว่า บริษัทตั้งโรงงานรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในหลายพื้นที่มาทำเป็นยางพาราอัดแท่ง ก่อนจะส่งออกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีโรงงานที่ จ.อุดรธานี สตุล ตรัง ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนของโรงงานใน จ.อุดรธานีนั้น ดำเนินการมา 4 ปี ในการขนส่งยางพาราอัดแท่งต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนยางพาราอัดแท่งประมาณ 200-500 คันต่อวัน ค่าขนส่งสูง

จนกระทั่งบริษัท 888 มีความพร้อมขนส่งทำให้ประหยัดค่าขนส่งและลดต้นทุนลงได้มากเป็นเท่าตัว จากเดิมต้องจ่ายค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ละ 1,000 บาท ก็จะเหลือตู้ละ 500 บาท

ด้าน น.ส.ณัฐวิกล่าวว่า หลังจากที่ได้เจรจาข้อตกลงร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขนส่งสินค้าจากสถานีรถไฟหนองคายไปยังสถานีรถไฟแหลมฉบังครั้งนี้เป็นการทดสอบการขนส่งเป็นขบวนแรก โดยนำยางพาราอัดแท่ง 20 ตู้ หรือประมาณ 400 ตัน ใช้เวลาขนส่ง 18 ชั่วโมงมาใช้บริการก่อน จากนั้นจึงจะสรุปผลการขนส่งทางรางและประเมินภาพรวม สำหรับขบวนรถไฟ หัวจักร ยู 20 แบบใหม่นี้ มีโบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้ง 30 ตู้ เมื่อทางบริษัทประเมินผลภาพรวมแล้ว จะเริ่มใช้บริการอย่างเต็มระบบ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 และถือเป็นการลงทุนของภาคเอกชนรายแรกหลังจาก จ.หนองคายได้รับการพิจารณาให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เฟส 2

สมาคมโรงน้ำตาล ผนึกความร่วมมือ เจรจาลงทุนอินโด

ทันฮุ้น - 3 สมาคมโรงน้ำตาลทราย พร้อม
ผู้ประกอบการเตรียมเจรจาอินโดนีเซีย
เพื่อประสานความร่วมมือด้านการค้าและ
ธุรกิจรองรับเปิด AEC

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะ
ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงาน
น้ำตาลทราย กล่าวว่า คณะผู้บริหาร 3
สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายพร้อมผู้ประกอบการ
โรงงานน้ำตาลทรายไทย เตรียมเดินทาง
ไปประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือ
พันธมิตรน้ำตาลอาเซียนระหว่างไทยและ
อินโดนีเซีย โดยจะเข้าร่วมหารือพูดคุย
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
ไทยและอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้อคิดเห็นเรื่องการพัฒนาด้านอ้อย
น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ
การค้า และการลงทุนระหว่างกัน เพื่อ
รองรับการเปิดตลาด AEC ในต้นปี 2559

อินโดนีเซียถือเป็นลูกค้ารายใหญ่
ที่สุดของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทย
โดยมีการนำเข้าจากไทยสูงถึงปีละ 1.7-1.8
ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าน้ำตาล
ทรายดิบเพื่อนำไปรีไฟน์เป็นน้ำตาลทราย
ขาวสำหรับบริโภคภายในประเทศ และใน
อนาคตคาดว่า หลังจากที่มีการเปิดตลาด
สินค้าน้ำตาลภายใต้ AEC แล้ว การค้า
น้ำตาลทรายระหว่างทั้ง 2 ประเทศจะขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น

"อินโดนีเซียถือเป็นพันธมิตรการค้าที่
สำคัญ และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีอัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง และโดยที่
อินโดนีเซียยังผลิตน้ำตาลไม่เพียงพอกับ
การบริโภค จึงจำเป็นต้องนำเข้าประมาณ
ปีละ 3-4 ล้านตัน ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
ลูกค้า เราจึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกัน
ทางการค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอินโดนีเซีย และการร่วมมือกัน
สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมน้ำตาล
ในภูมิภาคอาเซียน" นายสิริวุทธิ์กล่าว

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ทรายไทยยังได้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมรองรับการเปิดตลาด AEC
โดยผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทุกแห่ง
ต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หลัง
จากที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลจากประเทศ
ออสเตรเลีย มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่าย
โรงงาน หวังลดการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำตาลทราย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างหนักในพื้นที่ภาคกลาง-อีสาน ส่งผลให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมปรับแผนในการเพาะปลูกใหม่ ทันไปสนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟัง

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึงแนวทางการปรับโครงสร้างเกษตร โดยการส่งเสริมให้ชาวนาในพื้นที่ชลประทานหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ว่าแนวทางนี้กระทรวงเกษตรฯควรชี้แจงกับเกษตรกรว่าเป็นการวางแผนในระยะต่อไป เพื่อลดปริมาณการปลูกข้าวพื้นที่ชลประทาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวที่น้ำแล้งที่เป็นพันธุ์ข้าวที่ไทยมีคู่แข่งมากทั้งอินเดียและเวียดนาม โดยแต่ละปีไทยยังมีการปลูกข้าวประเภทนี้มากถึง 11-12 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งถือว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ตลาดอยากกว่าข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ

กระทรวงเกษตรฯควรเริ่มที่จะออกมาตรการจูงใจ เกษตรกรในเขตชลประทานให้มาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกข้าว **ไม่จำเป็นต้องผลิตต่อไป เช่น** มาตรการการสนับสนุนผลิตพันธุ์และกระจายให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกข้าวเป็นพืชชนิดอื่นๆ พร้อมกับหาตลาดรองรับพืชที่เกษตรกร จะปลูกทดแทนการปลูกข้าวอย่างเป็นระบบด้วย

สถานการณ์ภัยแล้งครั้งนี้จะกระทบต่อรายได้เกษตรกรมากพอสมควร เนื่องจากต้องชะลอการเพาะปลูกข้าวออกไปนาน 1-2 เดือน โดยในพื้นที่นาท่วมถึงโดยธรรมชาติที่ปกติจะสามารถทำนาได้ 2 รอบในช่วงฤดูฝนซึ่งมาตรการที่ภาครัฐควรระดมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนคือการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ และการออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 หากใน 2 สัปดาห์ข้างหน้าเริ่มมีปริมาณฝน จะทำให้ผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดไม่ลดลงมากนัก ประกอบกับราคาข้าวในตลาดโลกยังคงมีความกดดันจากสต็อกข้าวไทยถึง 16-17 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก หากไทยมีปริมาณข้าวในสต็อกเหลือเพียง 2-4 ล้านตัน ราคาข้าวที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ 9,000-10,000 บาทต่อตัน โดยในขณะนี้การระบายข้าวของไทย ยังมีขึ้น

แนะรัฐออกมาตรการ จูงใจปลูกพืชใช้น้ำน้อย



ควรออกมาตรการจูงใจ ชาวนาเขตชลประทาน ปลูกพืชอื่นทดแทน

สมพร อิศวิลานนท์

ตอนที่ล่าช้าแตกต่างจากเวียดนาม ไทยยังมีปัญหาในการระบายข้าว เนื่องจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสต็อก ต้องมีการพิสูจน์กันว่าข้าวดีหรือไม่ดีนั้นจะแยกอย่างไร ซึ่งต้องกำหนดให้ชัดเจน ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนการระบายข้าวแบบยกกองให้กับเอกชนในประเทศ ก็ได้รับการตอบรับน้อยมาก เนื่องจากเอกชนยังไม่มั่นใจในคุณภาพของข้าวที่มีการเก็บไว้ในสต็อกเป็นเวลานาน

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการค้าไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในตลาดโลกมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีความต้องการข้าวมากขึ้น โดยจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวมากที่สุดในปัจจุบันประมาณ 140 ล้านตันต่อปี แต่มีความต้องการบริโภคข้าวอยู่ที่ 142 ล้านตันต่อปี จีนต้องการนำข้าวเข้าเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดแคลน

ขณะที่อินเดียที่มีประชากรใกล้เคียงกับจีน การผลิตข้าวเฉลี่ยจะอยู่ที่ 100 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคภายใน

ประเทศ โดยหากมีการผลิตข้าวเกินความต้องการ อินเดียก็จะส่งข้าวออกมาในตลาดทั้งหมด โดยหากปีใดมีผลผลิตที่ต่ำกว่า 100 ล้านตันต่อปี ก็จะออกประกาศห้ามการส่งออกข้าวและมีการนำข้าวเข้าในประเทศ ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มที่อินเดียต้องมีการนำเข้าข้าว ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยในการส่งออกข้าวไปขาย ส่วนประเทศที่ผลิตข้าวไม่พอและต้องนำเข้าข้าวเป็นประจำทุกปีคือฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีแนวโน้มที่จะต้องนำเข้าข้าวเพิ่ม

สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวในอนาคตอันใกล้ที่ประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะมีการความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้คนจากภาคเกษตรไหลเข้ามาทำงานในเมืองแรงงานในการทำนาและทำเกษตรในชนบทน้อยลง โดยคนในชนบทของจีนเหลือไม่ถึง 50% แรงงานในภาคเกษตรของจีนจึงน้อยลง วิธีการแก้ปัญหาของจีนก็คือการหันไปทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

“จีนขึ้นนโยบายราคาในการสนับสนุนการปลูกข้าว เหมือนที่ไทยเคยอุดหนุนในโครงการรับจำนำข้าว แต่ปัญหาก็คือการอุดหนุนราคา ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรมาปลูกข้าวมากเท่ากับการทำอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลที่ข้าวไม่เพียงพอเนื่องจากมีประชากรน้อย แนวโน้มที่จีนจะนำเข้าข้าวมากขึ้น ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกได้เพิ่ม แต่ไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นายสุทัศน์ กล่าวว่า แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวของไทย เพื่อให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น ทำได้โดยการส่งเสริมให้เอกชนหรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรของไทยรวมตัวเปิดกิจการโรงสีในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรวบรวมข้าวส่งกลับมายังไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะพม่าและกัมพูชา ที่มีกรขายพื้นที่เพาะปลูกไปมากและมีแรงงานที่เพียงพอในการทำและต้นทุนในการปลูกข้าวถูกกว่าประเทศไทย

ธ.ก.ส.เปิดรับประกันข้าวนาปี

17

สุโขทัย — ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุโขทัย ได้เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปีพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีไปแล้ว รวมทั้งกำลังเผชิญภัยแล้ง โดยพื้นที่สีแดง 17 จังหวัด จ่ายเบี้ยประกันไร่ละ 90 บาท พื้นที่สีเหลืองมี 14 จังหวัด ไร่ละ 80 บาท พื้นที่สีเขียวเข้มมี 14 จังหวัด ไร่ละ 70 บาท พื้นที่สีเขียว 13 จังหวัด ไร่ละ 60 บาท และพื้นที่สีเขียวอ่อน 19 จังหวัด ไร่ละ 50 บาท

สกง.ตรังบูรณาการกำลังทหาร ตรวจคุณภาพสต็อกยางพารา

๑๗ **ตรัง** : นางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย ร.อ.นพรัตน์ มหัตถเสน ผบ.ร้อยอาวุธเบา ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์กำลังทหาร 15 นาย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่โกดังเก็บยางพารา ของบริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์ (2013) จำกัดเพื่อตรวจสอบสต็อกยางตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราเบื้องต้น ณ บริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์ (2013) จำกัด จังหวัดตรัง

นางสมจิตร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ทีม โดยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกยาง ทีมทหารมีหน้าที่ตรวจนับยาง ว่าตรงกับสต็อกยางที่มีอยู่หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นบริษัทได้แจ้งจำนวนปริมาณยางที่สต็อกอยู่ในโกดัง แยกเป็น ยางคุณภาพ 3 มาร์คแดง จำนวน 6 ก้อน 666.66 กิโลกรัม คุณภาพ 4 มาร์คแดง 15 ก้อน 1.666.65 กิโลกรัม คุณภาพ 5 มาร์คแดง 3

ก้อน 333.33 กิโลกรัม ยางฟองมาร์คเขียว 4.762 ก้อน 529.105.82 กิโลกรัม คัดตั้งมาร์คแดง 2.521 ก้อน 277.310 กิโลกรัม คัดตั้งมาร์คเขียว 4.168 ก้อน 458.480 กิโลกรัม

นางสมจิตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่คณะทำงานตรวจสอบสต็อกยางทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมกับการตรวจสอบน้ำหนักที่มีอยู่ในสต็อกตรงตามบัญชีหรือไม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำยางพาราของชุมชนสหกรณ์จังหวัดตรัง คาดว่า จะสรุปได้ในเร็วนี้ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานการดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากที่กองทัพบก 4 ทั้งนี้ สต็อกดังกล่าว เป็นยางที่ซื้อเข้ามาเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา และได้เก็บรวบรวมไว้ในจังหวัดตรังมีโกดังเก็บสต็อกยาง จำนวน 5 จุด ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกยางได้แบ่งกันออกไปตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

2 สหกรณ์ลำพูน ร่วมแชร์ความรู้ ติดตามหนี้ค่าง

12 ลำพูน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด เดินทางศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ้ง จำกัด จังหวัดลำพูน

นายเกษมพรหมินทร์สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด ประสบปัญหาหนี้ค่างนานของสมาชิกเพราะไม่สามารถติดตามทวงหนี้สมาชิกได้ครบตามกำหนดเวลาชำระหนี้ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ทั้ง 2 แห่งศึกษาดูงานที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์หนึ่งที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สมาชิก โดยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ้ง จำกัด ได้ให้ความรู้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแลกเปลี่ยน การแชร์ประสบการณ์ เสนอแนวคิด และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมช่วยกันเสนอแนะและหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่สหกรณ์ ทั้ง 2 ประสบอยู่

นายเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า ใน การศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้สหกรณ์ เล็กๆ ทั้ง 2 แห่ง ได้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่จะสามารถติดตาม ทวงถามหนี้จากสมาชิกสหกรณ์ได้ โดยไม่ยาก และสหกรณ์ จะได้นำ ความรู้ที่ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการ หนี้จากสหกรณ์การเกษตรบ้าน โฮ้ง จำกัด ไปปรับใช้เพื่อพัฒนา สหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป